
สรุปมติการประชุมสภาวิชาการ
ครั้งที่  9/2547

วนัพฤหัสบดีที่  23  กันยายน  2547
ณ  หองประชมุสารนเิทศ  อาคารบรหิาร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

1. เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรือ่งที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
มติ รับทราบ ดังนี้

1. จากแถลงการณสํ านักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลื่นลม ทํ าใหกระดูกขอ
พระกรขางขวาหัก แพทยที่ทํ าการรักษาไดแนะนํ าใหทรงพักเปนเวลา 6 สัปดาห ซึ่งพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของ มทส อยูในชวงเวลานีพ้อด ีดงันัน้ มหาวทิยาลัยจึงไดสอบถามไปยังสํ านักพระราชวังถึงการเปลี่ยนแปลงวัน
เสดจ็ฯ ไดรับแจงวา ยังไมมีรับสั่งถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จึงขอใหสวนสงเสริมวิชาการติดตามตอไป

2. เมือ่วนัที ่ 6 – 7 กันยายน 2547 ที่ผานมา ไดมีการสัมมนาผูบริหารระดับสูงในเรื่องการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร
ตามนโยบายการพึ่งตนเองของ มทส และจากการประชุมไดมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทํ าแผนยุทธศาสตร
7 ดาน ดังนี้
1) ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) มอบ รองอธิการบดีฝายบริหาร
2) ดานการพัฒนาสมัฤทธผิลการเรียนการสอนและศกัยภาพนกัศึกษา  มอบ คณบดีสํ านักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3) ดานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  มอบ ผูอํ านวยการศูนยบริการการศึกษา
4) ดานการพฒันาโครงสรางระบบสงเสรมิสนบัสนนุความเขมแขง็ทางวชิาการ มอบ คณบดสี ํานกัวชิาวศิวกรรมศาสตร
5) ดานการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดลอม  มอบ ผูอํ านวยการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ
6) ดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา  มอบ รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน
7) ดานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  มอบ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ทัง้นี ้ไดกํ าหนดใหดํ าเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 2 เดือน   

3. ความคบืหนาเรือ่งสุรนารเีกมส อธกิารบดไีดเชญิผูจดัการทมีมาพดูคยุกนัถงึปญหาและความคบืหนาในการเตรยีมทีม
ผูจดัการทมีทกุประเภทกฬีาไดเอาใจใสและมกีารเตรยีมทมีอยางด ีทีป่ระชมุนีค้วรจะชวยกนัพจิารณาวา จะชวยเหลอื
นกัศกึษาทีเ่ปนนกักฬีาในเรือ่งการเรยีนไดอยางไร ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรทีจ่ะเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กฬีามหาวทิยาลยัโลกในป พ.ศ. 2550 มีหลักการวา นักกีฬาจากสถาบันอื่นที่มาแขงขันและมาซอม ใหสามารถลง
ทะเบยีนเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และโอนหนวยกติไปได ในสวนของ มทส ก็จะมีหลักการวา อาจจะจัด
นกักฬีาไวในหอพกัเดยีวกนั เพือ่ความสะดวกหากมกีารตวิ โดยไดมอบหลกัการใหฝายกจิการนกัศกึษาไปชวยดูแล
สวนในเรือ่งการเตรยีมการเปนเจาภาพ มหาวทิยาลยัไดลงนามกบับรษิทั อาร เค มีเดยี จ ํากดั ไปแลว  ซึง่บรษิทัฯ
จะเขารวมด ําเนนิการจดัการแขงขนัและหาผูสนบัสนนุใหดวย ส ําหรบัการหารายไดจากผูสนบัสนนุคดิคาตอบแทน
ดังนี้
- 5 ลานบาทแรก คิดคาตอบแทน 15%
- สวนทีเ่กิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท คิดคาตอบแทน 20%
- สวนที่เกิน 10 ลานบาทขึ้นไป คิดคาตอบแทน 25%
- หากตํ่ ากวา 5 ลานบาท บริษัทฯ ไมคิดคาตอบแทนจากมหาวิทยาลัย
ในสวนของการสนับสนุนอื่น ๆ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดไปติดตอกับสํ านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึง่มีหนาที่ตองใหการสนับสนุนอยูแลว คาดวาจะได 10 ลานบาท และมหาวิทยาลัยได
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ไปตดิตอที ่AIS ซึง่ยงัไมทราบวาจะไดหรอืไม ในสวนของคาใชจายทีจ่ะเกดิขึน้ครัง้นีค้าดไววา จะเปนคาบรหิารจดัการ
20 ลานกวาบาท ดานเตรยีมทีมนักกีฬา 4 ลานกวาบาท ซึ่งตัวเลขยังเปนสีแดงอยู

4. สภามหาวทิยาลัยในการประชุมครั้งที่ผานมาเมื่อวันเสารที่ 18 กันยายน 2547 ไดใหความเห็นชอบการจัดงบ
ประมาณประจํ าป 2548 ซึ่งไดมีการจัดสรรงบสวนหนึ่งเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันสุรนารีเกมส สํ าหรับการ
ปรบัขัน้เงนิเดอืนใหพนกังานทีผ่านมา มหาวทิยาลยัยงัเจรจากบัส ํานกังบประมาณอยูวาจะไดเงนิมาทดแทนอยางไร
ตลอดจนการขึน้เงินเดือนในปงบประมาณหนาดวย อีกเรื่องก็คือ การรับนักศึกษาขณะนี้ยังไมไดเต็มจํ านวนตาม
เปาหมาย ซึ่งปหนาการแขงขันจะยิ่งรุนแรงขึ้น เพราะหลายมหาวิทยาลัยจะรับตรงเหมือน มทส จากเปาหมายที่
มหาวิทยาลัยตั้งไวปละ 80% ปนี้ไมกลาตั้งไวมาก จึงตั้งไว 70% ไดแจงตอสภามหาวิทยาลัยวาจะพยายามทํ าให
ไดมากกวา 70% ทีต่ัง้ไว เพราะหากทํ าไดจะทํ าใหมีรายไดเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากเรื่องนี้ ไดขอหลักการตอสภา
มหาวทิยาลยัในเรื่องการพิจารณาขึ้นเงินเดือนในปนี้วา จากขาวที่รัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนใหผูที่มีเงินเดือนไมถึง
7,000 บาท จะปรบัใหเปน 7,000 บาท ผูทีเ่กนิ 7,000 บาทแตไมถงึ 10,000 บาท จะปรบัใหเปน 10,000 บาท นั้น
มหาวทิยาลยัก ําลงัติดตามอยูวาเปนอยางไร เมื่อมีขอมูลเพียงพอและนํ าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
แลวใหความเห็นชอบ ขอใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบในหลักการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะวา
การใหนาจะเปนการ top up ใหเปน incentive performance แทนที่จะไปขึ้นเงินเดือน มหาวิทยาลัยรับจะนํ า
ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

5. ดวยบริษัท ซีพี เซเวน อเีลฟเวน จํ ากัด มีความสนใจและติดตอขอตั้งราน 7 eleven ในมหาวิทยาลัย  อยูตรง
เทคโนธาน ีดานขางศนูยหนงัสอืจฬุาฯ  โดยจะเปดใหบรกิารเหมอืนกบัราน 7 eleven ทัว่ไป คอื ขายของทกุอยาง
ยกเวนทีม่หาวิทยาลัยขอไวคือ การงดจํ าหนายสุรา และเปดใหบริการ 24 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยไดตั้งขอสังเกตวา
หอพกันกัศกึษา ปดเวลา 24.00 น. ถาเปดบริการหลังจากนั้นอาจจะขายไมดี บริษัทรับจะนํ าไปพิจารณาเวลาปด
อกีครั้ง ในเรื่องกรรมสิทธิ์อาคาร อาคารราน 7 eleven  จะตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย หลังหมดสัญญา
เชา 10 ป โดยมีสัญญาเชา 3 ปแรก เดือนละ 10,000 บาท หลังจากนั้นจึงเจรจากันใหม

1.2 ส ํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตร
มติ รบัทราบวา  สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการอนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

จ ํานวน 2 หลักสูตร แลว เมื่อวันที่ 11 สงิหาคม 2547 และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547 ดังนี้
1. หลกัสตูรการจดัการมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2546)
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)

1.3 ส ํานักพิมพ McGraw-Hill สนใจจัดพิมพตํ าราผลงานคณาจารย มทส
มติ รับทราบวา ทางสํ านักพิมพ McGraw-Hill Int. Ent., Inc. ใหความสนใจผลิตและจํ าหนายประมวลสาระรายวิชา

ตาง ๆ ที่โครงการการศึกษาไรพรมแดนไดเคยจัดทํ าตนฉบับขึ้น ในรายวิชาตอไปนี้
1. ฟสิกส 1 4. เคมี 2
2. ฟสิกส 2 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
3. เคมี 1 6. องคการและการจัดการ
และใหความสนใจตํ าราวิชาแคลคูลัส ซึ่งเปนตนฉบับของรองศาสตราจารย ดร.ประภาศรี  อัศวกุล
โดยฝายวชิาการไดมอบหมายใหโครงการการศึกษาไรพรมแดนเปนผูประสานเชิญประชุมคณะผูสรางสรรคสื่อ เพื่อให
ขอมลูและท ําความเขาใจ ตลอดจนจะใหผูเกีย่วของไดพิจารณารางสัญญาที่ McGraw-Hill เสนอ (รางสญัญาดงักลาว 
จะตองสงใหฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นดวย) หลังจากที่ประชุมเปนการภายในแลว จะ
ประสานใหสํ านักพิมพไดประชุมรวมกับคณะผูสรางสรรคสื่อ กอนลงนามในสัญญาตอไป
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1.4 รายงานวจิยัสถาบันเรื่อง การสรางแบบจํ าลองการสอนกลุมใหญ
มติ รับทราบ

1.5 รายงานการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี               
มติ รับทราบ สรุปผลการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : มทส และบทสรุปสํ าหรับผูบริหาร ตามที่คณะผูประเมิน

ภายนอกระดับอุดมศกึษา ของสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)
ไดมาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2546 ซึ่งบัดนี้ สมศ. ไดรับรองรายงานผลการประเมิน
และจดัสงมาใหมหาวิทยาลัยแลว และฝายวิชาการกํ าลังจัดทํ าสํ าเนาเพื่อจัดแจกใหทุกหนวยงาน

1.6 การอนมุตัใิหนักศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาตอเนื่องในระดับปริญญาเอก 
มติ รับทราบวา คณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอนุมัติรับนายบุญรวม  คิดคา รหัสประจํ าตัว 

M4430148 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เขาศกึษาตอเนือ่งในระดบัปรญิญาเอก โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวดี  มานะเกษม ที่ปรึกษาวิทยานิพนธระดับปริญญาโท เปนที่ปรึกษาทั่วไปตอไป  

1.7 การอนมุตัเิปลี่ยนระดับการศึกษาเพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
มติ รบัทราบวา คณะกรรมการประจํ าส ํานักวิชาวศิวกรรมศาสตรอนมุตัเิปลีย่นระดับการศึกษาจากปริญญามหาบัณฑิต

เปนปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของนายธีระวฒัน  เหมือนศรีชัย  เลขประจํ าตัว M4740568 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
เคม ีเพือ่เปนผูรบัทนุผูชวยวจิยัโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก รุนที ่6 ตัง้แตภาคการศกึษาที ่2/2547 เปนตนไป

1.8 การขอเลื่อนการขึ้นทะเบียนการเปนนักศึกษา
มติ รบัทราบวา คณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเห็นชอบให นางสาวกมลลักษณ  เทียมไธสง ผูผาน

การสอบคดัเลือกเปนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  เลื่อนการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  จาก
ภาคการศกึษาที ่2/2547 เปนภาคการศึกษาที่ 1/2548

2. เรือ่งรบัรองรายงานการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2547  วันที่ 26 สิงหาคม 2547
มติ รบัรองรายงานการประชุมโดยมีการแกไขตามมติที่ประชุม   

3. เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ขออนุมัติจํ านวนรับนักศึกษาตามโครงการนํ ารองระบบ Admission
มติ อนุมัติจํ านวนรับนักศึกษาตามโครงการนํ ารองระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (Admission) โดยรับนักศึกษา

จํ านวน 15% ของแผนการรับปการศึกษา 2548 สํ าหรับ 2 กลุมสาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร และกลุม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

4. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความเหน็ชอบผูสํ าเร็จการศึกษา ประจํ าภาคการศึกษาที่ 3/2546 เพิ่มเติม และประจํ าภาคการศึกษาที่ 1/2547
มติ ใหความเห็นชอบ จํ านวน 175 ราย ดังนี้

ประจ ําภาคการศึกษาที่ 3/2546 เพิ่มเติม  จํ านวน  3  ราย
1. ส ํานักวิชาวิทยาศาสตร  จํ านวน 3 ราย

ระดบัปรญิญาโท    
- สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดลอม   จํ านวน  1  ราย
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ระดบัปรญิญาเอก    
- สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดลอม   จํ านวน 1  ราย
- สาขาวิชาเคมี   จํ านวน  1  ราย

ประจํ าภาคการศึกษาที่ 1/2547  จํ านวน  172  ราย
1. ส ํานกัวิชาวิทยาศาสตร ระดับปริญญาเอก  จํ านวน 3 ราย

- สาขาวิชาเคมี จํ านวน  2  ราย
- สาขาวิชาฟสิกส จํ านวน  1  ราย

2. ส ํานกัวิชาเทคโนโลยีสังคม ระดับปริญญาตรี  จํ านวน 3 ราย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จํ านวน  2  ราย
นเิทศศาสตร จํ านวน  1  ราย

3. ส ํานกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร จํ านวน 32 ราย
ระดบัปรญิญาตรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํ านวน  11 ราย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว จํ านวน  5  ราย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํ านวน  14 ราย
ระดบัปรญิญาโท
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํ านวน 1 ราย
ระดบัปรญิญาเอก
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จํ านวน  1  ราย

4. ส ํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร จํ านวน 134 ราย
ระดบัปรญิญาตรี
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร จํ านวน  5  ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง จํ านวน  4  ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จํ านวน  18 ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํ านวน  4  ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํ านวน 7  ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก จํ านวน  15  ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จํ านวน  11 ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร จํ านวน  4  ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จํ านวน  3  ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํ านวน  8  ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ จํ านวน  14 ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํ านวน  13 ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ จํ านวน  17 ราย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี จํ านวน  7  ราย
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ระดบัปรญิญาโท    
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํ านวน 2 ราย
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํ านวน  1 ราย
ระดบัปรญิญาเอก    
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จํ านวน  1  ราย

4.2 ขอความเห็นชอบผูสํ าเร็จการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ประจํ าภาคการศึกษาที่ 3/2546 ของสถาบันการบินพลเรือน 
สถาบนัสมทบในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มติ ใหความเหน็ชอบ จ ํานวน 85 ราย ดงันี้
- สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ จํ านวน 33 ราย
- สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน จํ านวน 18 ราย
- สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ จํ านวน 34 ราย  
โดยใหรบัขอสงัเกตและขอเสนอแนะของทีป่ระชมุไปพจิารณาด ําเนนิการตอไป

4.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณาจารยบัณฑิต เพิ่มเติม
มติ อนมุตัแิตงตั้งคณาจารยบัณฑิต เพิ่มเติม ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2547 จํ านวน 2 ราย ดังนี้

1. คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาเอก จํ านวน 1 ราย
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค  วงศสรรค  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

2. คณาจารยบัณฑิตระดับปริญญาโท จํ านวน 1 ราย
- อาจารย ดร.บุญชัย  วิจิตรเสถียร  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

4.4 ขออนุมัติขอตกลงความรวมมือระหวางบริษัท Total E & P Thailand กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มติ 1. อนมุัติ  โดยใหแกไขรางขอตกลงตามขอเสนอแนะ

2. มอบหมายให คณบดีสํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตรเปนผูลงนามฝาย มทส
3. รางขอตกลงความรวมมือที่จะเสนอขออนุมัติควรไดรับการตรวจสอบใหถูกตอง ทั้งขอความและรูปแบบ กอนนํ า

เสนอสภาวิชาการ

4.5 ขออนมุตัใิหนกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนวชิา 102105 เคมอีนิทรยี และ 102201 ชวีเคม ีพรอมกนั เปนกรณพีเิศษ
มติ 1. อนุมัติใหนางสาวณาตยา  กิจกลาง รหัสประจํ าตัว B4350378 นักศึกษาชั้นปที่ 5 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตพืช  สํ านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ลงทะเบียนเรียนวิชา 102105 เคมีอินทรีย  และ 102201 ชีวเคมี 
พรอมกัน เปนกรณีพิเศษ ตามที่เสนอ  เนื่องจากนักศึกษาเหลือเพียง 2 รายวิชาสุดทายที่จะสํ าเร็จการศึกษา  
และนักศึกษาไดเคยลงทะเบียนเรียนรายวิชา 102105 เคมีอินทรีย  ซึ่งเปนรายวิชาบังคับกอนมาแลว แตไมผาน
อกีทัง้นกัศกึษาไดเขาเรียนรายวิชา 102105 เคมอีนิทรีย  มาตั้งแตเปดภาคการศึกษาที่ 2/2547

2. มอบฝายวิชาการพจิารณาทบทวนมตสิภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2545 วนัที ่23 กรกฎาคม 2545 ที่มีมติ
ไมอนมุตัใิหมกีารลงทะเบียนเรียนโดยยังไมผานวิชาบังคับกอนในทุกกรณี รวมทั้งกรณีที่เปนภาคสุดทายของการ
ศึกษาดวย
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4.6 ขออนมุตัเิทยีบโอนรายวิชาเพื่อรับโอนนักศึกษาเขาศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขอยกเวนคาปรับ
ในการลงทะเบียนเรียนลาชา

มติ อนุมัติใหรับโอนนางสาวฐิติรัตน  คูณทวีดีขุนทด นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคการศึกษาที่ 2/2547 โดยใหยกเวนคาปรับในการลงทะเบยีนเรียนลาชา และให
เทียบโอนรายวิชา จํ านวน 35 หนวยกติ ตามที่เสนอ

4.7 ขอความเหน็ชอบ (ราง) ประกาศมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีเรือ่ง แนวทางการพจิารณาโทษนกัศกึษาผูกระท ําผดิ
วนิยันกัศกึษา

มติ ใหความเห็นชอบ โดยใหเพิ่มเติมอีก 1 หมวด คือ ความผิดเกี่ยวกับวินัยจราจร

4.8   ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาตํ าแหนงทางวิชาการ
(เปนวาระลับ)

4.9 ขอความเหน็ชอบเพิม่เตมิขอบงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีวาดวยการศกึษาขัน้บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2545
มติ 1. ใหความเห็นชอบ โดยใหถือเปนแนวปฏิบัติไปกอน ดังนี้

- - ขอ 24.4  นกัศกึษาใหมทีป่ระสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรใด ใหยื่นคํ ารองขอตอศูนยบริการการ
ศกึษาภายในสปัดาหทีห่นึง่ของภาคการศกึษาแรกทีเ่ขาศกึษา โดยมสีทิธยิืน่ขอเทยีบโอนรายวชิาใน
หลกัสตูรนัน้ไดเพยีงครัง้เดยีว

การเทียบโอนรายวิชาตามวรรคแรก   นักศึกษาตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม
นอยกวา 3 ในระบบ 4 หรือเทียบเทา และรายวิชาที่ขอเทียบตองเรียนมาแลวไมเกิน 3 ป นับถึง
ภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา

- ขอ 28.3.2 นกัศกึษาขัน้ปรญิญาโท แบบ ก(2)  ที่มีหนวยกิตสะสมไมนอย 15 หนวยกติ และไดแตมระดับ
คะแนนเฉลีย่สะสมไมนอยกวา 3.50 หรือนักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก(1) ที่มีผลงานวิจัยเพื่อทํ า
วทิยานพินธซึ่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนวิทยานิพนธในระดับปริญญาเอกได ในกรณีหลังนี้ตองได
รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํ าสํ านักวิชาและแจงใหสภาวชิาการทราบ และทัง้ 2 กรณีนี้
ตองสอบผานการสอบประมวลความรูแลว  โดยใหถือวาผลการสอบผานวัดคุณสมบัตินี้ เปนการ
สอบผานวัดคุณสมบัติขั้นปริญญาเอกของนักศึกษารายนั้น ๆ เลย

2. ขอ 7.5 เห็นชอบใหคงเดิม
3. นอกเหนือจากการขอเพิ่มเติมขอบังคับฯ  ตามที่เสนอแลว  ยังมีอีกหลายประเด็นที่ควรแกไขในขอบังคับฯ จึง

มอบคณะทํ างานพิจารณาขอบังคับและกํ าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา พิจารณาทบทวนขอ
บงัคับฯ ดังกลาว

4.10 ขออนุมัติเพิม่รายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา
มติ อนมุตัิเพิม่รายวชิาทดแทนวชิาสหกจิศกึษาใหกบันางสาวสกุญัญา  แสงไตรลกัษณ เลขประจ ําตวั B4351870 นกัศึกษา

ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ไดลงทะเบียนเพื่อสามารถสํ าเร็จการศึกษาไดในภาคการศึกษาที่ 
2/2547 จํ านวน 2 รายวิชา ตามที่เสนอ ดังนี้
1. รายวิชา 205201 Small Business Management
2. รายวิชา 204417 International Business
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4.11 ขอความเหน็ชอบเปดสอนหลกัสตูรปรญิญาโท ภาคพเิศษ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟาประยกุต
มติ ใหความเห็นชอบในหลักการ ตามที่เสนอ

4.12 ขออนมุตัิเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2541)

มติ อนมุตัใิหเพิ่มรายวิชาเลือกบังคับ ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2541) จํ านวน 17 รายวิชา ซึ่งปรากฏอยูในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง   
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2545) ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2547 เปนตนไป ตามที่เสนอ

4.13 ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัย
มติ อนมุตัใิหยกเลกิชดุโครงการวจิยัเรือ่ง การสงัเคราะหสารกลิน่เพศของดวงงวงมนัเทศในหองปฏบิตักิาร การทดสอบ

ประสทิธิภาพและการออกแบบกับดัก  ตามที่เสนอ 

4.14 ขออนุมัติใชเงินรายไดจากโครงการวิจัย
มติ 1. อนมุตัใิหใชเงินรายไดจากโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการผลิตเมล็ดพันธุถั่วฝกยาวไรคางพันธุสุรนารี 1 และ

ถัว่เขียวพันธุ มทส. 1 ในระดับการคา”  จํ านวน 254,840 บาท เพื่อดํ าเนินการถายทอดโครงการตอไป ตาม
รายละเอียดที่เสนอ

2. อนมุตัใิหมกีารเปลีย่นแปลงหวัหนาโครงการวจิยัดงักลาวเปน อ.ดร.โสภณ  วงศแกว
3. โครงการวิจัยตามขอ 1. ที่ดํ าเนินการแลวเสร็จ ใหสรุปเสนอสภาวิชาการ รวมทั้งรายไดดวย

4.15 ทวงตงิมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2547 เรื่อง อนุมัติใหรับโอนนักศึกษา
มติ อนุมัติใหยกเลิกการเทียบโอนรายวิชา 1105101 Introduction to Biotechnology จํ านวน 1 หนวยกิต ของ

นายธีรภัทร  ดานโอภาส นักศึกษารับโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น เขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตสัตว

4.16 ขออนมุตัเิปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก
มติ ไมอนุมัติใหเปลี่ยนแผนการศึกษาจาก แบบ 2 เปน แบบ 1 เนือ่งจากแผนการศกึษาแบบ 1  เปนแผนการศกึษา 

ส ําหรบัผูมปีระสบการณวจิยั ทีม่ผีลงานวิจัยและมีการตีพิมพผลงาน

4.17 ขออนมุตัใิหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซํ้ าซอนกัน 1 ชั่วโมง
มติ ไมอนมุตั ิเนือ่งจากจะขดักบัขอบงัคบัฯ ขอ 14.1 ทีร่ะบวุา “นกัศกึษาจะลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาทีม่เีวลาเรยีนซํ ้าซอนมไิด”

4.18 ขออนุมัติใชงบประมาณจากกองทนุสนบัสนุนการวิจัยและพัฒนาในหมวดการจัดสรรสํ าหรับคณาจารยเพื่อใชใน
หมวดอดุหนนุโครงการวิจัยเพื่อทํ าวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา

มติ อนุมัติใหใชเงินในสวนที่เหลือจากการจัดสรรใหคณาจารย สํ าหรับการทํ าโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดสรรสํ าหรับ
การทํ าโครงการวิจัยเพื่อทํ าวิทยานิพนธ  เปนเงิน 360,000 บาท
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5. เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอความเห็นชอบแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชา สํ านักวิชาวิศวกรรมศาสตร

(เปนวาระลับ)

5.2 การพจิารณาแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใหทนุการศกึษาส ําหรบันกัเรยีนผูมผีลการเรยีนดเีดน ประจ ําปการศกึษา 2547
มติ การสิน้สดุสภาพการรับทุน ตามประกาศฯ เรื่อง การใหทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนผูมีผลการเรียนดีเดน ประจํ าป

การศกึษา 2547 ขอ 8.2 ทีร่ะบวุา มแีตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมตํ ่ากวา 3.25 นัน้ ใหคดิคะแนนเฉลีย่สะสมเปนรายป   

(รองศาสตราจารย ดร.วศิิษฐิพร  สุขสมบัติ)
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยเลขานุการสภาวิชาการ
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